



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย, 77kaoded, เชียงใหม่นิวส์, newtv, TNN, thebangkokinsight, kapook, thestandard, innnews, thansettakij, thaigov, ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยเท่าเดิม 50 คน หายแล้ว 33 คน ยังอยู่รพ. 16 คน อาการหนัก 1 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครวม 4,518 คน กลับบ้านแล้ว 2,729 คนยังรักษาอยู่รพ. 1,789 คน กรณีแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้ ขณะนี้รับไว้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 186 คน เป็นชาย 88 คน หญิง 98 คน กลุ่มที่ต้องดูแลพิเศษ 18 คน (หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) และกลุ่มเสี่ยงสูง 8 คน (มาจากเมืองแทกูและคยองซังเหนือ) ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ อาการปกติ ทั้งนี้ ชาวต่างชาติ ผู้เดินทางคนไทย และกลุ่มแรงงาน เมื่อมาถึงประเทศไทย จะมีจุดจอดและพื้นที่คัดแยกจำเพาะ ผู้ที่มีไข้จะส่งรพ. หากวิซ่าหมดอายุจะจัดรถส่งพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด สำหรับกลุ่มผู้เดินทางอื่นๆ จะส่งตัวไปพื้นที่ควบคุมโรคใกล้ภูมิลำเนา ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นพ.สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ โดยมีระบบเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน ย้ำว่าคนที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงจะมีโอกาสเสี่ยงก็ต่อเมื่อเริ่มแสดงอาการและไปแพร่โรคเท่านั้น ส่วนการสอบสวนนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาจากอิหร่านและป่วยโรคโควิด-19 มีผู้สัมผัส ทั้งหมด 157 ราย ติดตามตัวมาสังเกตอาการและส่งตรวจเพื่อยืนยันเชื้อแล้ว ซึ่งบางส่วนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว สำหรับผู้ป่วยที่ออสเตรเลีย มีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศไทยนั้น มีผู้สัมผัส 1 ราย และผู้สัมผัสมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยแต่ขณะนี้ยังไม่ได้เดินทางกลับเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, จส.100, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ได้ซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ที่จีนรับรองในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ามาเพิ่ม 40,000 เม็ด และจีนบริจาคให้อีก 2,000 เม็ด รวมกับของเดิม 5,000 เม็ด ทำให้ขณะนี้มียา 50,000 เม็ด รองรับผู้ป่วยได้ 1,000 คน และจะกระจายยาไปตามรพ.ต่าง ๆ โดยเฉพาะรพ.ที่มีความเสี่ยง อนาคตหากผู้ป่วยมากขึ้น ต้องนำเข้ายาให้มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก Mr. Peter Malnak ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ประกอบด้วย ถุงมือยางไนไตร 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น เสื้อกาวน์ผ้าตัด 5,000 ชุด หน้ากากพร้อมตัวกรองอนุภาค 5,000 ชิ้น ถุงคลุมรองเท้า 5,000 ชิ้น หมวกคลุมผมอนามัย 5,100 ชิ้น กระจับป้องกันใบหน้า 2,500 ชิ้น และแว่นครอบตานิรภัย 500 ชิ้น

สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์

-เสนอข่าว กรมอนามัย แนะนำประชาชนยึดหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล สร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล ช่วยป้องกันและลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมย้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือ ทั้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, สปริงนิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ThaiPBS

-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% มีผลบังคับใช้วันนี้ (10 มี.ค.)

สื่อที่นำเสนอ : marketingoops

-เสนอข่าว สธ.เปิดบัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อ @thaimoph (ไทยรัฐสู้โควิด) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Covid-19 รวมถึงการดูแลสุขภาพ วิธีการป้องกัน และอัปเดตข่าวสารที่ควรรู้

สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว สสส.เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ใกล้มือหมอ” สามารถเช็คอาการโควิด-19 ให้ข้อมูลทางการแพทย์ ช่วยให้คนไทย “รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว” และเป็นตัวช่วย อสม.คัดกรองโรคเบื้องต้นกว่าพันโรค พร้อมแนวทางการดูแลตัวเอง และรายชื่อรพ.ที่สามารถตรวจ PCR โควิด-19 ได้

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง แก้ปัญหาโควิด-19 และกล่าวว่า ได้ทบทวนและให้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เรื่องฝึน้อยและคนที่มาจากต่างประเทศ ยืนยันว่า ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. มีการควบคุม คัดกรองมาจากประเทศต้นทาง ส่วนคนที่เข้ามาก่อนมีการติดตามจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สายการบินและท่าอากาศยานต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เรื่อง มาตรการเพื่อรองรับ ผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ยกเว้นเมืองแทกูและเมืองคย็องซ็องเหนือ ดังนี้ 1.แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจาก สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ 8 มี.ค. ให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ์ ลักษณะและแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อ สังเกตการณ์เริ่มป่วย 2.แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีก่อน 8 มี.ค. ให้ผู้ว่าฯ แจ้งนายอำเภอสั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับ อสม. สืบหาผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่ 23 ก.พ. หากพบให้รายงานข้อมูลต่อ กก.โรคติดต่อจังหวัด และสร้างความเข้าใจบุคคลเหล่านั้นไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสาธารณะ ขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการ และมีบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกวันจนครบ 14 วัน 3.แรงงานถูกกฎหมายและผู้เดินทางทั่วไปที่กลับจากสาธารณรัฐเกาหลี หลังจากผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยาน ก.คมนาคมจะจัดพาหนะส่งกลับจังหวัดภูมิลำเนา ให้ผู้ว่าฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สธ.กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นายสมคิด จันทมฤก รองปลัด ก.มหาดไทย กล่าวว่า หลังจากคัดกรองแบ่งกลุ่ม ก.มหาดไทยรับผิดชอบคนที่มา จากเมืองที่มีความเสี่ยงต่ำและมีสุขภาพปกติ มีรถของ ก.คมนาคมไปส่งภูมิลำเนา จากนั้นคนก.โรคติดต่อที่มีผู้ว่าฯ เป็น ประธานจะพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละราย ขณะนี้บุคคลที่กักตัวสังเกตอาการมี 40 คนใน 17 จังหวัด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และจะกำหนดและเตรียมพื้นที่รองรับสำหรับกลุ่มที่จะเข้ามาใหม่ 232 แห่ง ประมาณ 1 หมื่นคน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, ช่องone31, 77kaoded, thaiPBS, thebangkokinsight

-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ยืนยัน ทอท.คัดกรองผู้โดยสาร 6 สนามบินเข้มตามมาตรฐานสากล สำหรับประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ และ 2 เขตปกครองพิเศษ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) 8 ข้อ อาทิ ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ให้บริการ จากสถานต้นทางในท้องที่ที่เป็นเขตโรคติดต่อคัดกรองผู้โดยสาร โดยเวลาแสดงตัวเพื่อออกบัตรขึ้นเครื่อง (Check in) จะตรวจสอบใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) เพื่อยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจาก ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และเรือจาก 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยง หากเข้าไทยต้องกักตัวตามรัฐบาล ไทยกำหนด พร้อมแสดงใบรับรองสุขภาพคนในเรือก่อนเข้าออกอย่างน้อย 24 ชม. หากฝ่าฝืนโทษปรับ 1,000 - 10,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, thestandard, thaigov, nationtv, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์

-เสนอข่าว กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประสานข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัด และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 13 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่วน มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอนทำหน้ากากอนามัยและเจล แอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ให้สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิตรวจสุขภาพได้ที่รพ.ตามสิทธิโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับนายจ้างสำรวจลูกจ้าง หากเจ็บป่วยรีบประสานส่งต่อรักษาทันที รวมถึงให้ด่านตรวจคนหางาน กรมการจัดหางานที่สนามบิน บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ สธ. เพื่อ คัดกรองแรงงานที่กลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว กรมสรรพสามิต ยกเว้นภาษีแอลกอฮอล์สำหรับผลิตเจลล้างมือ ถึง 30 ก.ย. 2563 และร่วมมือกับสมาคมการค้า ผู้ผลิตเอทานอลไทย และสมาคมผู้ผลิตสุรสาสามทับ ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแจกจ่ายให้ ประชาชนฟรี 300,000 ลิตร ภายในเดือนมี.ค.นี้ โดยแจกที่สรรพสามิตจังหวัดวันละ 100 ลิตร เป็นเวลา 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, สำนักข่าวไทย, nationtv, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นายแพทย์ ธิปไตย พล.ต.ท. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาล ไม่ซ้ำซ้อนกับสธ. ไม่เคยนำข้อมูลของสธ.มารายงาน แต่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงขยายผลการทำงาน ส่วนข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน 1111 สูงสุดเป็นเรื่องการจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาแพง เตรียมเสนอที่ประชุมกรม.วันนี้ (10 มี.ค.) เพื่อแก้ไขปัญหารองลงมาเป็น ปัญหาฝิ่นน้อย และรพ.ขาดแคลนหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ ธิปไตย พล.ต.ท. ผอ.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิญสื่อมวลชนร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ โดยตัวแทนสื่อมวลชนระบุ การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน มี สธ.แถลงข่าวเป็นหลัก ดังนั้น ศูนย์ฯ ควรทำงานเชิงรุก เช่น ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และให้ยึดรูปแบบการแถลงข่าวกรณี "ถ้าหลวง" ที่มีการบูรณาการในการแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลเพียงจุดเดียว รวมถึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเอง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุม ครม. ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมืองออนไลน์, พิมพ์ไทยออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สดม.พร้อมสนับสนุนภารกิจสธ.ในการควบคุมโควิด-19 ให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับสธ.อย่างเต็มที่ เน้นการทำความเข้าใจ รับผิดชอบต่อสังคม ก่อนจะบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ก.อุตสาหกรรม ออกประกาศแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติด COVID-19 เน้นผ้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสวัสดิการชุมชน พอช. และ สปสช. ร่วมสืบสานแนวคิดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง “รวมพลังสู้ COVID-19” รมรณรงค์หน้ากากอนามัยให้รพ. โดยประชาชนไม่ป่วยให้ใช้หน้ากากผ้า ปฏิบัติตามคำแนะนำ สธ. เน้นล้างมือช่วยลดการแพร่กระจายโรค พร้อมจับมือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.สระแก้ว สั่งการให้นายอำเภออรัญประเทศ ตรวจสอบการขายและการกักตุนหน้ากากอนามัยภายในตลาดโรงเกลือ พบร้านค้าจำนวนมากขายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 5-10 บาท ส่วนหน้ากากผ้าชิ้นละ 50-100 บาท ได้กำชับให้พ่อค้าแม่ค้าติดป้ายแสดงราคา หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักจุฬาราชมนตรี ออกแถลงการณ์แนวทางการปฏิบัติตน 10 ข้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอความร่วมมือมุสลิมทุกคนได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตนด้วยความเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ มอบให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือแนวทางการรับมือสถานการณ์โควิด - 19 ในภาวะฉุกเฉิน ภายใน 2 สัปดาห์ ตั้งแต่พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบคนเดินทางเข้าประเทศ คัดกรองวินิจฉัย จนถึงแก้ปัญหาหน้ากาขาดแคลน เริ่มนำร่องในรพ.สังกัด อว.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ มั่นใจว่าหากเกิดสถานการณ์ระบาดรุนแรง รัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่ที่ต้องควบคุม และจะใช้กองทัพไทยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกับสธ.ในรูปแบบปฏิบัติการต่อต้านสงครามชีวะ มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์และกองทัพไทยจะสามารถควบคุมและบำบัดรักษาโรคได้</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.การกักตัวแรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : INN, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ กองทัพเรือ เผย มีผู้เข้าพักทั้งหมด 186 คน เป็นชาย 89 คน หญิง 97 คน ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 3 คน ยังไม่มีอาการผิดปกติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ถึงความปลอดภัยในการทำ ความสะอาดทั้งอุปกรณ์ สถานที่ และตัวบุคคล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า ได้ใช้ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ในการกักตัวคัดกรอง โดยใช้ขบวนที่มีอยู่ของกองทัพเรือ และเปิดรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนที่ สโมสร รพ.อากาศเรียดิวังค์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. โดยไม่รับบริจาคเป็นเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS, คมชัดลึก, เว็บกระปุก</p> <p>-เสนอข่าว เพจRed Skull Society โพสต์คลิปแรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้ที่ถูกกักตัวในอาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นชาย 2 คนกำลังสูบบุหรี่และดื่มโซจู มีการเชิญชวนพี่น้องกลับมา เพราะมีห้องพักรีส มีอาหารกินฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, TNN, ช่องone31, จส.100</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยกรณีมีแรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้ที่กลับเข้าประเทศ เมื่อ 7 มี.ค. ประมาณ 80 คน และไม่เข้าระบบการเฝ้าระวังโรคในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ ว่า เจ้าหน้าที่ติดตามตัวพบแล้ว 18 คน อยู่เขตฯ 3 จำนวน 3 คน เขตฯ 5 จำนวน 4 คน เขตฯ 10 จำนวน 6 คน และเขตฯ 11 จำนวน 5 คน ที่เหลือขอให้รับมารายงานตัวภายในวันที่ 10 มี.ค. กับสสจ.ที่อยู่ กทม.รายงานตัวกับกรมควบคุมโรค หากไม่มารายงานตัวจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองที่สนามบินแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, INN</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. แถลงที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รัฐบาล ว่า แรงงานไทยผิดกฎหมายที่กลับจากเกาหลีใต้ หลุดการคัดกรอง 80 คน ติดตามได้ทุกคนแล้ว ยืนยันคนเหล่านี้เสี่ยงน้อย เพราะผ่านการคัดกรองมาตั้งแต่เกาหลีใต้แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหาสารคาม โพสต์เฟซบุ๊กว่า สังคมควรตรวจสอบข้อมูลก่อน เพราะเป็นที่ยอมรับที่มาถึงก่อนเริ่มใช้มาตรการควบคุม และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของแรงงานจากเกาหลีอย่างละเอียดทางโซเชียลไม่ถูกต้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, 77kaoded, เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พวจ.ระนอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2563 ได้ส่งกักตัวหญิงชาวระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง ที่กลับมาจากประเทศเกาหลี เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมกับญาติที่เกี่ยวข้อง 6 คน ทั้งหมดอาการปกติ มีเจ้าหน้าที่สสจ.ระนองไปตรวจวัดอาการเป็นช่วงเวลา และนำอาหาร น้ำดื่มเข้าไปให้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, newtv, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, INN.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยกรณีหญิง อ.ย่านตาขาว 2 คน เดินทางกลับจากเกาหลี และลงเครื่องที่สนามบินตรัง ว่า เบื้องต้นแรงงานทั้ง 2 คน ผ่านการตรวจเช็คร่างกายที่สนามบินตอนเมืองแล้ว ไม่พบอาการไข้ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ประสานขอให้สสจ.รับตัวไปสังเกตอาการ จึงให้รพ.ย่านตาขาวนำรถพยาบาลไปรอรับเพื่อนำตัวไปห้องแยกโรค จากการตรวจสอบร่างกายยังไม่พบอาการป่วย จะต้องเฝ้าดูอาการต่อไปจนครบ 14 วัน ขณะนี้ จ.ตรัง มีแรงงานที่กลับจากประเทศเกาหลีอยู่ในความดูแลทั้งหมด 4 ราย ยังไม่พบเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ เผยว่า เจ้าหน้าที่ได้แยกหญิงชาวไทย อายุ 35-40 ปี จากโรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านอ่าวนาง ที่มีไข้สูง 39 องศาเซลเซียส และกลับจากทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงเมื่อ 5 มี.ค. และมาท่องเที่ยวที่อ่าวนาง เข้าห้องกักตัวพิเศษเพื่อดูอาการ แพทย์เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จ.ภูเก็ต จะทราบผลภายในวันนี้ หากผลเป็นบวกจะกักตัวในห้องความดันลบ แต่หากไม่พบเชื้ออาจจะอนุญาตให้กลับได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์เฝ้าระวังควบคุมโรค อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เผยมีผู้เฝ้าระวังเป็นหญิง 2 ราย รายแรกเดินทางกลับจากไต้หวัน อีกรายเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ พักอาศัยอยู่ที่บ้าน อ.สองพี่น้อง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังตรวจวัดไข้ทุกวัน แต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ พร้อมขอความร่วมมือให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน 14 วัน</p> <p>2.การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารอาคารเอนกประสงค์ ภายในพุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นสถานที่ควบคุมโรคสำหรับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการควบคุมโรค 8 คน 6 คนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด จึงได้ประสานส่งต่อไปรับการควบคุมโรคที่จังหวัดภูมิลำเนาอีก 2 คนอยู่ในการควบคุมโรคที่ รพ.ขอนแก่น ทั้งนี้ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามี 2 คนเดินทางกลับจากต่างประเทศและเที่ยวสถานบันเทิงใน จ.ขอนแก่น ทราบว่า 1 คน อยู่ที่ จ.ชลบุรี และอีก 1 คน อยู่ที่ จ.เลย ได้ประสานทั้ง 2 จังหวัดรับตัวเข้ารับการควบคุมโรคตามมาตรการกักกันแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนส่วนราชการ ลงพื้นที่บ้านด่านคำ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในการใช้อาคารรวมใจ ม.อุบลราชธานี เป็นสถานที่เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งชาวบ้านยังไม่พอใจและจะล่ารายชื่อเพื่อยื่นต่อผู้ว่า มุกดาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded, ผู้จัดการออนไลน์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ได้สถานที่ควบคุมผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นอาคารใหม่ มีห้องพักแยกจากกัน และมีห้องน้ำในตัว รับผิดชอบ 120 คน แต่ต้องรอกกก.ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดตัดสินใจอีกครั้ง และที่ผ่านมา จ.อุบลราชธานี ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์</p>	
<p>-เสนอข่าว นอภ.แม่สาย จ.เชียงราย ตรวจสอบคนที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ พบกลับภูมิลำเนาแล้ว 32 ราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนได้เข้าไปทำความเข้าใจให้เก็บตัวเพื่อรอดูอาการที่บ้าน และให้ระมัดระวังการอยู่กับครอบครัวเป็นเวลา 14 วัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์</p>	
<p>-เสนอข่าว จ.ลำพูน เตรียมรับแรงงานจากเกาหลี โดยกำหนดจุด Quarantine 5 หน่วย 1.รพท. รพช. ทุกแห่ง รับผิดชอบ 20 คน 2.ศูนย์ฝึกอบรมภาคเหนือ วิทยาลัยการปกครอง อ.บ้านโฮ้ง รับผิดชอบ 45 คน 3.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รับผิดชอบ 30คน 4.วัดเสถียมหวานบ้านโฮ้ง รับผิดชอบ 50 คน 5.วัดพระธาตุทรายทอง อ.เมืองลำพูน รับผิดชอบ 40 คน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, บ้านเมืองออนไลน์, 77kaoded, กรมประชาสัมพันธ์</p>	
<p>-เสนอข่าว ผวจ.เลย ตรวจสอบความพร้อมสถานที่รองรับกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 จาก 4 ประเทศเสี่ยง (ยกเว้น 2 เมืองหลักของเกาหลีใต้) โดยหากมีอาการเล็กน้อย ไม่ได้อยู่ในข่ายต้องเข้ารพ. กำหนดไว้ที่รพ.ค่ายศรีสองรักษ์ มณฑลทหารบกที่ 28 หากไม่มีอาการแต่ต้องกัก 14 วัน กำหนดที่กองร้อย อส. จ.เลย คาดว่าจะส่งตัวเข้ามาไม่เกิน 10 คน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, ThaiPBS</p>	
<p>-เสนอข่าว ผวจ.นครราชสีมา ตรวจสอบความพร้อมสถานที่กักตัวแรงงานผิวน้อย ภายในกองพันเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยรองรับได้แห่งละ 80 คน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	
<p>-เสนอข่าว ผวจ.อุดรธานี ตรวจสอบสถานที่เฝ้าระวังโรคโควิด 19 มีแรงงานเข้ากักตัวแล้ว 4 คน ชาย 2 หญิง 2 คน โดยใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานี เป็นที่พักของแรงงานชาย กองกำกับการตำรวจตระเวนที่ 24 เป็นที่พักของแรงงานหญิง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ บ้านเมืองออนไลน์</p>	
<p>-เสนอข่าว ผวจ.มหาสารคาม รับแจ้งจำนวนผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ที่มีภูมิลำเนาใน จ.มหาสารคาม 22 คน โดยเข้าพื้นที่เพียง 14 คน ส่วนอีก 8 คนอยู่นอกเขตจ.มหาสารคาม โดยต้องรายงานผลกับทางจังหวัดทุกวัน ซึ่งทุกรายปกติ นอกจากนี้ทางได้เตรียมพื้นที่รองรับเพื่อเฝ้าระวังไว้ 4 จุด ได้แก่ 1.กองร้อย อส. จ.มหาสารคาม 2.วพบ.ศรีมหาสารคาม 3.โรงเรียนสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม และ 4.หอประชุม ม.มหาสารคาม</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p>	
<p>-เสนอข่าว ชุมชนหน้าโรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม ยังมีชาวบ้านที่กลัวการนำผิวน้อยมากักตัว และบางส่วนไม่กลัว เพราะเชื่อมั่นวิธีการบริหารจัดการ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า</p>	
<p>-เสนอข่าว รองผวจ.พิษณุโลก ได้รับแจ้งมีแรงงานผิดกฎหมายชาว จ.พิษณุโลก เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 3 ราย โดย 2 รายเดินทางกลับมาที่พิษณุโลกตั้งแต่ 3 มี.ค. 2563 ตรวจสอบคัดกรองไม่พบการติดเชื้อ อยู่ระหว่างกักตนเอง 14 วัน อีก 1 รายยังถูกกักตัวอยู่ที่กทม. ได้เตรียมสถานที่สังเกตอาการ ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รองรับ 100 คน และค่ายสฤณีเสนา กรมรบพิเศษที่ 4 รองรับ 50 คน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์</p>	
<p>-เสนอข่าว สสจ.นครปฐม เข้าตรวจสอบตัวรถเงินเดินทางพักโรงแรมกลางเมือง 32 คน โดยพบเป็นพนักงาน มาเข้าพักตั้งแต่ 2 มี.ค. เบื้องต้น สังกักพื้นที่ 14 วันในโรงแรมโดยตรวจไข้ไม่พบผิดปกติ แต่ห้ามออกนอกห้อง มีการสั่งอาหารมาให้ทุกมื้อถึงห้องพักจนกว่าจะถึงกำหนด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์</p>	
<p>-เสนอข่าว สสจ.นครปฐม เผย กรณีสองสามีภรรยาที่เดินทางกลับจากเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อประมาณปลายเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งมีข้อกังขาว่าจะไม่มีการกักตัวเอง 14 วัน ได้รับแจ้งว่าเดินทางไปเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จริง แต่เป็นฝ่ายหญิงเดินทางไปเพียงคนเดียว กลับมาเมื่อ 21 ก.พ. และตรวจที่รพ.บางปะกอก 8 แล้ว ไม่มีไข้ ได้รายงานผลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครบกำหนดกักตัวเมื่อ 6 มี.ค. ขณะนี้เดินทางกลับกทม.แล้ว</p>	
<p>3.ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, workpointnews</p>	
<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ผู้ที่กักตนหน้ากากอนามัยหรือฉวยโอกาสขายเกินราคา มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ก่อน และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สั่งก.อุตสาหกรรมเพิ่มการผลิตหน้ากากผ้า 20 ล้านชิ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, thaiPBS, TNN, nationtv, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. กล่าวว่า ได้หารือกับรมว.พาณิชย์ให้เพิ่มโควตาหน้ากากอนามัยให้ สธ.เป็น 7 แสนชิ้น/วัน ในจำนวนนี้ อภ.ได้รับ 4.3 แสนชิ้น/วัน เพื่อกระจายให้สถานพยาบาลในสังกัดสธ. โดยส่งผ่านไปยังเขตบริการสุขภาพ เขตละ 3 หมื่นชิ้น และส่งทุกวันๆ ละ 3 หมื่นชิ้น คาด 2 - 3 วัน หน้ากากอนามัยจะถูกส่งไปยังสถานพยาบาลแต่ละพื้นที่ และให้รายงานผลการจัดส่งหน้ากากอนามัยกลับมา หากยังพบว่ามีปัญหาขอให้ส่งเรื่องมาเพื่อตรวจสอบ ส่วนรพ.มหาวิทยาลัย และรพ.เอกชน จะได้รับจัดสรรจากกรมการค้าภายใน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, nationtv., สำนักข่าวไทย, thestandard, thaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ศูนย์การพิจารณาและกระจายหน้ากากอนามัย จะจัดสรรโดยให้ความสำคัญกับสถานพยาบาลทางการแพทย์ก่อน เพราะเป็นกลุ่มมีความเสี่ยง ปริมาณสูงสุด 7 แสนชิ้น/วัน อีกส่วนกระจายไปตามช่องทางต่างๆ ถึงประชาชนประมาณ 5 แสนชิ้น/วัน ผ่านร้านค้าปลีก ร้านขายยา ร้านธงฟ้า การบินไทย องค์กรต่างๆ ล่าสุดเตรียมจัดสรรล็อตแรก 5 หมื่นชิ้น ให้กองทัพไทยที่ดูแลกลุ่มผิ้น้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธานนท์ ประธาน กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า รัฐบาลควรใช้ศูนย์โควิด-19 แจงข้อมูลที่เป็นความจริงกับประชาชน เกี่ยวกับวิกฤติหน้ากากอนามัย ซึ่งกมธ. จะตรวจสอบสัดส่วนผลิต-นำเข้า จากก.พาณิชย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นายวีระชัย โควสุวรรณ์ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โพสต์เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ แสดงจุดยืนและร่วมติด #maskไม่พอบอกพอ วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2563 เวลา 16.30 น. ณ ลานหน้าห้องสมุด รพ.ศรีนครินทร์ ล่าสุดถูกขอร้องให้ยกเลิกกิจกรรมแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากผู้ผลิตรายหนึ่ง ระบุว่า มีทั้งกรมการค้าภายใน และทหารมาที่โรงงาน และที่เอาไปเงินก็ยังไม่จ่าย และยังโพสต์อีกหลายข้อความเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตหน้ากาก พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดหน้ากากจึงไม่ถึงหมอพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว บริเวณหน้าร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขา ก.สาธารณสุข มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่อแถวรอซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจำนวนมาก หลายคนต้องผิดหวังเพราะบัตรคิวหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ThaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.รชต ปัญญารัตนสิน หัวหน้าระบาดวิทยา รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ เปิดเผยกรณีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดูแลคนไทยจากเกาหลีใต้ อ.สตีบ จ.ชลบุรี ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะชุดป้องกันที่เหลือนไม่ถึง 50 ชุด แต่ต้องใช้วันละ 30 ชุด ว่า ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งพยายามจัดหาให้ ขณะที่ สธ.ส่งมาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่รพ.ของสธ.ซึ่งมีห้องความดันลบที่มีความจำเป็นต้องใช้เช่นกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เพจ "Drama-addict" เผยรายชื่อ 16 รพ.ขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก และเตรียมเปิดรับบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบให้รพ. ระบุ บางรพ.ต้องเย็บหน้ากากอนามัยใช้เองแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ช่อง one31</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาริบัติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเหลือหน้ากากอนามัยไว้ใช้อีกประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น ขณะนี้มีผู้มาบริจาคหน้ากากอนามัยแล้วประมาณ 4 หมื่นชิ้น และยังขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยต่อเพราะเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเสนอแนะนายกรัฐมนตรีและครม. ให้ปลดอธิบดีกรมการค้าภายใน และรมว.พาณิชย์ ฐานไร้ประสิทธิภาพในการจำหน่ายจ่ายแจกหน้ากากอนามัยให้กับสถานพยาบาล ร้านค้า และประชาชนทั่วไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องให้ปลด นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ทำงานไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมราคาและการกระจายหน้ากากอนามัย และปล่อยให้มีการกักตุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บสนุก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว เพจแหม่มโพธิ์ดำ แฉพฤติกรรมของ นายศรีสุวีร์ หรือ บอย ไนท์มาร์เก็ต คนรู้จักของ นายพิตตินันท์ รักเอียด ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.เกษตรฯ มีพฤติกรรมกักตุนหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้น เพื่อนำส่งขายต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงข่าวมีผู้โพสต์ขายสินค้า 200 ล้านชิ้น ว่า เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกุมตัวแล้ว แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีของสต็อกมากขนาดนั้น ขณะนี้พบเจ้าเดียวที่ขอ 40 ล้านชิ้นเพื่อส่งออก ทั้งนี้ ก.พาณิชย์ร่วมกับตำรวจดำเนินการเอาผิดได้แล้ว 89 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.เกษตรฯ ยืนยันไม่รู้จักกับ นายศรีสุวีร์ ภู่วิธีศิวรี ที่ลงเฟซบุ๊กขายหน้ากากอนามัย ส่วนนายพิตตินันท์ รักเอียด คณะทำงานของตนรู้จักกับนายศรีสุวีร์ ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน กทม. โดยเป็นการเจรจาเพื่อนำหน้ากากไปแจกชาวบ้านในพื้นที่ ด้าน นายศรีสุวีร์ เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี เพื่อเข้าไปข้อมูลกับ รอง ผบ.ตร อ้างว่าภาพหน้ากากอนามัยที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กก็อปมาจากคนอื่นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่ไม่มีหน้ากากอนามัยจริง</p> <p>4.ข้อมูลวิชาการของโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ย้ำ ไม่มีอาการ = ไม่แพร่เชื้อ เนื่องจากโรคนี้สามารถติดต่อได้โดยการถูกละอองฝอยขนาดใหญ่ คือ การไอ จาม รดกัน และการสัมผัสละอองฝอย และนำมาเข้าปากหรือจมูก ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ยังไม่ป่วย จึงไม่มีอาการไอหรือจามอย่างรุนแรงเพียงพอที่จะทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้ รวมถึงพฤติกรรมของคนทั่วไป ที่โอกาสสัมผัสกันจนได้รับเชือนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ ให้เลิกสื่อสารเรื่องโรคโควิด-19 ในลักษณะ 90% ไม่เป็นไร 10% เป็นก็เป็นไม่มาก เพราะเสียชีวิตหลายพันคนแล้ว</p> <p>5.แนวทางปฏิบัติหลังประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว 5 องค์กรท่องเที่ยวภูเก็ต ยื่นหนังสือผ่าน นายภักดิ์พงศ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ถึง ร.มว.สธ. ขอความชัดเจนแนวทางปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หลังออกประกาศประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย เพื่อความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการระบุรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ทั้งในส่วนการกักกันตัวและการเฝ้าระวังทั้งที่สนามบินและด่านตรวจต่างๆ รวมถึงจุดตรวจในการขึ้น-ลงทางเรือด้วย</p>	
<p>Fake new</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.อุบลราชธานี กล่าวถึงกรณีมีผีน้อยเข้าไปเที่ยวในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัด ทำให้ต้องทำความสะอาดสร้างความมั่นใจให้ประชาชน จากการตรวจสอบ พบเป็นหญิงมีถิ่นอาศัยในต่างอำเภอ เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีนานร่วมเดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมโรคได้เข้าสืบสวนโรคทั้งเจ้าตัวและญาติพี่น้องไม่พบเป็นผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, จส.100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งกรณีพบผู้ป่วย COVID-19 ใน จ.สุโขทัย 16 ราย จ.พิษณุโลก อีก 10 กว่าราย และในเขตบางเขน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ สุรินทร์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพแผนที่แสดงรายชื่อจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมี จ.สุรินทร์ด้วย ว่า จ.สุรินทร์ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและจะมอบหมายเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าวที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต แจ้งว่า นายอิลยาส คาริมูฟ ชาวรัสเซีย อายุ 64 ปี ที่เสียชีวิต ณ รพ.วชิระภูเก็ต สรุปได้ว่าเสียชีวิตจากภาวะอาการปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, bangkokpost, businesstoday, workpointnews, ThaiPBS</p> <p>-สหรัฐ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 544 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมอย่างน้อย 21 คน พบผู้ติดเชื้อใน 30 รัฐ โดยออริกอนเป็นรัฐล่าสุด นอกจากนี้ กำลังเร่งคิดค้นวัคซีนโควิด-19 โดยจะเริ่มทดลองกับมนุษย์เฟสแรก เดือนเม.ย. ทั้งนี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้อนุญาตให้เรือสำราญ "แกรนด์ ปรินเซสส์" ที่พบผู้ติดเชื้อ 21 คน จากทั้งหมด 3,500 คน เข้าเทียบท่าใกล้เมืองโอกแลนด์ คาดว่า จะใช้เวลาขนย้ายผู้โดยสารขึ้นฝั่ง 2-3 วัน ผู้โดยสารที่ป่วยจะถูกนำส่งรพ. ส่วนชาวอเมริกันที่ไม่มีอาการจะถูกกักตัวในฐานทัพในแคลิฟอร์เนีย เทกซัส และจอร์เจีย 14 วัน ขณะที่ชาวต่างชาติจะถูกส่งกลับประเทศ และลูกเรือต้องกักตัวต่อนบนเรือ</p> <p>-จีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน 36 คนอยู่ในเมืองอู่ฮั่น อีก 4 คนอยู่ในมณฑลกานซู แต่เป็นการติดเชื้อขณะเดินทางมาจากอิหร่าน รวมมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 67 คนและพบแพทย์จีนเสียชีวิตอีก 1 ราย</p> <p>-อิตาลี ยอดผู้เสียชีวิตในอิตาลีวันที่ 8 มี.ค. เพิ่มขึ้น 133 คน ภายในวันเดียว รวม 366 คน นับเป็นสถิติผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด ด้านจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,500 คนยอดรวมผู้ติดเชื้อเป็น 7,375 คน สูงที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นพื้นที่วิกฤติที่สุดอันดับ 2 รองจากจีน ด้านเสนาธิการกองทัพอิตาลี ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกักตัวอยู่ที่บ้าน</p> <p>-อินโดนีเซีย ห้ามคนจากพื้นที่ระบาด COVID-19 ในอิหร่าน อิตาลี และเกาหลีใต้ เข้าประเทศ</p> <p>-เวียดนาม จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 30 ราย หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงชาวต่างชาติ 9 ราย</p> <p>-อิหร่าน ศาลอิหร่านเริ่มพิจารณาคดีผู้กระทำความผิดฐานกักตุนผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและขัดขวางเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 10 ราย บทลงโทษขั้นรุนแรงอาจถึงประหารชีวิต และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 27 ราย จากการดื่มเหล้าเถื่อนที่ผสมเมทิลแอลกอฮอล์ หลังเชื่อว่าอาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19</p> <p>-เยอรมนี ผู้ติดเชื้อล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 1,112 คน</p> <p>-อินเดีย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 42 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดในแคว้นแคชเมียร์ วัย 65 ปี และผู้ติดเชื้อวัย 3 ขวบในรัฐเกรละ ซึ่งมีประวัติการเดินทางไปอิหร่านและอิตาลี</p> <p>-เกาหลีใต้ การแพร่ระบาดในประเทศส่งสัญญาณชะลอตัวลง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลง ส่วนการตรวจสุขภาพของสมาชิกโบสถ์คริสต์นิกายชินซอนจีใกล้ครบทุกคนแล้ว และกำหนดโควตาซื้อหน้ากากอนามัย 2 ชั้น/สัปดาห์</p> <p>-ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,126 คน เพิ่มขึ้น 177 คน โดย 2 คน เป็นสมาชิกรัฐสภา จนถึงขณะนี้สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสติดไวรัสแล้ว 4 คน ยอดผู้เสียชีวิต 19 คน สั่งห้ามการรวมตัวในที่สาธารณะเกินกว่า 1,000 คนเป็นการชั่วคราว</p> <p>-มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อรวม 99 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อรายที่ 26 ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทชาวมาเลเซีย วัย 52 ปี และเข้าร่วมงานต่างๆ ก่อนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ</p> <p>-ฟิลิปปินส์ ลงนามในคำสั่งบริหารและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หลังพบการติดต่อภายในประเทศ</p> <p>-สาธารณสุขนิวยอร์กประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทย และที่อื่น ๆ ได้แก่ กัมพูชา ฮองกง อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ครอบงำออกจากสังคม/ชุมชน 14 วัน</p> <p>-การ์ตา พบผู้ติดเชื้อแล้ว 15 ราย สั่งห้ามผู้ที่เดินทางจาก 14 ประเทศเข้าการ์ตา ได้แก่ ไทย จีน อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก เลบานอน บังกลาเทศ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา และซีเรีย และสั่งปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศตั้งแต่ 10 มี.ค.</p> <p>-แอลบาเนีย เป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อ เป็นพ่อและลูกชายที่เดินทางกลับจากอิตาลี</p> <p>-องค์การยูนิเซฟ ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ผู้ที่สร้างเนื้อหาและข้อมูลเท็จยุติการกระทำดังกล่าว ขอให้ประชาชนค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้</p> <p>-กองทุนสัตว์ป่าโลก เรียกร้องให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำตามแนวทางปฏิบัติของจีนที่สั่งห้ามการค้าสัตว์ป่าและการบริโภคสัตว์ป่า หลังการระบาดของโรค</p> <p>-จำนวนผู้ป่วยสะสมกว่า 109 ประเทศทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อรวม 110,099 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 3,882 ราย รักษาหายรวม 62,661 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวถึงวิกฤตหน้ากาอนามัยขาดแคลน ว่า ต้องสนับสนุนจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มกำลังผลิตในประเทศ โดยภาครัฐสนับสนุนให้ออก.ลงทุน หรือให้ออก.ลงทุน และให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่คกก.ส่งเสริมการลงทุนกำหนด เช่น ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ อำนวยความสะดวกในการนำเข้าเครื่องจักร เพื่อรองรับความต้องการที่จะมากขึ้นหากไทยเข้าสู่ระยะ 3</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน คอลัมน์ มั่นเป็นเช่นนั้นเอง, มติชน คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน</p> <p>-เสนอว่า ขณะนี้ประเทศที่ประสบปัญหาหนักสุดคืออิตาลี ที่อยู่อันดับ 3 รองจากจีนและเกาหลีใต้ โดยพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละวัน จนต้องออกมาตรการเข้มเหมือนจีน คือ ปิดเมืองครอบคลุมแคว้น Lombardy และ 15 จังหวัดใกล้เคียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์สถานีคิดเลขที่ 12</p> <p>-เสนอว่า หน้าที่ของรัฐขณะนี้คือ ต้องลดความตื่นกลัวของประชาชน สร้างความมั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขแล้วจะปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ลึกลับในสนามข่าว</p> <p>-เสนอว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานกำลังร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ด้านรพ.สธ.ยังทำงานหนัก และต้องปวดหัวกับปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขณะที่อีกหลายฝ่ายกำลังร่วมกันหาแผนสำรองตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อเป็นทางเลือก หลังจากมีคำยืนยันว่าป้องกันเชื้อโรคได้ระดับหนึ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์โลกสองวัย</p> <p>-กล่าวถึงครอบครัวพ่อแม่ ลูก ที่เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการทำงานของสาธารณสุขไทย ที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งได้ไปตรวจคัดกรองและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนกลับไปเฝ้าระวัง 14 วันที่บ้าน ทำให้มั่นใจว่าไม่มีการปิดข่าว และข้อมูลจากสธ.น่าเชื่อถือที่สุดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ The issues</p> <p>-เสนอว่า หลังจาก ก.พาณิชย์ออกมาบริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัย ทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้ระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ก.พาณิชย์ยึดสินค้าของเอกชนมาบริหารจัดการเอง โดยไม่ถือเป็นการแทรกแซงการทำธุรกิจของเอกชน เพราะพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ให้อำนาจเต็มที่ในการบริหารจัดการสินค้าควบคุมภายใต้ภาวะวิกฤติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข้อมูลเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม โดย Eli Perencevich นักระบาดวิทยา ม.ไอโอวา สหรัฐฯ บอกว่า คนไม่ป่วยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย ส่วนศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บอกว่า คนไม่ป่วยหากไม่ได้อยู่ในที่แออัดหรือเสี่ยงติดเชื้อใส่เพียงหน้ากากผ้าธรรมดาได้ และขึ้นอยู่กับมือที่ใช้สัมผัสหน้ากาก หากมือไม่สะอาดไปจับใบหน้าหรือหน้ากากจะเป็นการเพิ่มเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว ส่วนคนป่วยใส่หน้ากากอนามัยแบบที่มี 3 ชั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า นักวิจัยชาวจีนเอาสารพันธุกรรมไวรัส 100 ตัว (จีโนม) มาศึกษา พบว่าไวรัสซาร์โควี-2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 มีอยู่ 2 สายพันธุ์ย่อย แตกต่างกันที่รหัสพันธุกรรมสร้างโปรตีน 2 ตำแหน่ง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนชนิดนิวคลีโอไทด์เพียงตำแหน่งเดียว การกลายพันธุ์ทำให้อยู่ในตัวคนได้ดีขึ้น แบ่งตัวขยายพันธุ์ได้ดีขึ้น ติดจากคนสู่นกง่ายขึ้น และทำให้คนเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น และทั้ง 2 สายพันธุ์ก่อโรคในคนได้ จึงทำให้ผู้ติดเชื้อมีทั้งกลุ่มไม่มีอาการ มีอาการน้อย/ปานกลาง/หนัก และถึงเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า สปสช.ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม สปสช.สานใจด้านภัย ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสอนวิธีการทำหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขาดแคลนหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอคำแนะนำการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ งดหรือยกเลิกเดินทางไปประเทศเสี่ยงการระบาด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพกติดตัวไปตลอดการเดินทาง หลังกลับจากประเทศเสี่ยงให้กักตัวเอง 14 วัน และหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่ออันตรายฯ ประชาชน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นใด หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 20,000 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการทำงานในการต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ การเตรียมการของสธ. องค์ความรู้ของโรคขณะนี้ และคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์คนตามข่าว</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.วีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ และโฆษก สธ. ซึ่งขอความร่วมมือทุกคนลดการใช้ถ้อยคำที่แสดงออกถึงการแบ่งแยกดูถูกผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรรับผิดชอบต่อส่วนรวมปฏิบัติตามคำแนะนำของสธ. อยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ไม่ปกปิดข้อมูล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า มาตรการเข้มข้นต่างๆ ของภาครัฐ อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร หลังมีข่าวผีน้อยหลบหนีการกักตัวหลายสิบคน รวมถึงผู้เดินทางกลับจากจีน (รวมมาเก๊า และฮ่องกง) เกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน ที่ให้ลงทะเบียนและรายงานตัวแจ้งอาการ 14 วัน อาจจะหลบหนีมาตรการนี้ด้วย ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนได้ออกประกาศให้นักท่องเที่ยวต้องผ่านการตรวจจากประเทศตนเองก่อนออกบอร์ดิ้งพาส หากตรวจไม่ผ่านห้ามขึ้นเครื่องมาไทย ถือเป็นมาตรการที่ดีเพื่ออภัยยังชาวต่างชาติที่สุ่มเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง ปัญหาใหญ่ขณะนี้จึงน่าจะอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยด้วยกันเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า การระบาดของไวรัสเป็นบททดสอบความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับมือสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อนหน้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นี้สร. ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าควบคุมได้เพราะได้เตรียมมาตรการเข้มงวด แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การระบาดของโรคที่มีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น การวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคของนักท่องเที่ยวและแรงงานไทยจากเกาหลีล่าช้า ทำให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามกับการทำงานการให้ข้อมูลของสร.มากขึ้น ล่าสุดผื่นน้อยหลีกเลี่ยงการกักตัว 14 วัน ทำให้เกิดความตื่นตระหนก มีการกักตุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ คล้ายคลึงกับเรื่องของบู่หรือไฟฟ้าที่ยังสร้างความสับสนให้กับสังคมไทย หวังว่าหลังจากจบวิกฤติสุขภาพครั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขไทยจะบูรณาการเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนใหม่ เพราะสิ่งที่สังคมอยากได้ คือ ข้อเท็จจริงที่เป็นกลางและครบถ้วน เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บ้านเกิดเมืองนอน</p> <p>-กล่าวว่า หลังจากก.พาณิชย์ออกประกาศกำหนดให้หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นสินค้าควบคุม ปรากฏว่ายิ่งขาดแคลนและราคาสูง จนต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมาช่วยแก้ไข ซึ่งหากดูประเทศต่างๆ จะพบว่าไม่มีการใช้กฎหมายควบคุมสินค้าเหมือนกับอยู่ในภาวะสงคราม เพราะจะทำให้สินค้านั้นขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น และดูเหมือนว่าสร.จะรู้เงื่อนไขที่ซับซ้อน จึงออกประกาศยกเลิกมาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถผลิตขึ้นใช้ได้ ซึ่งประกาศยกเลิกทำให้รู้ว่าการควบคุมนั้นถือว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือคือเครื่องมือทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ คุณภาพชีวิต</p> <p>-กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ช่วยลดการติดเชื้อมี 2 ส่วน คือ 1.ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรออกมาสู่ที่สาธารณะ หากจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ที่สาธารณะหรือตามพื้นผิวสัมผัสต่างๆ 2.ลดสัมผัสเชื้อ คือทำความสะอาดพื้นผิวสาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู ที่จับ ราว ปุ่มกดลิฟต์ และล้างมือหลังสัมผัส โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ให้ทำความสะอาดจุดเหล่านี้ทุก 1 ชม. โดยเฉพาะที่ที่มีคนใช้บริการตลอด เช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถเมล์ รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สปา สระว่ายน้ำ ตลาดนัด ที่พักอาศัย พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา ฟิตเนส เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมหากเข้าสู่การระบาดในระยะ 3 ต้องเริ่มด้วยการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโซนที่มีผู้คนจำนวนมาก ทั้งเรือนจำ โรงเรียน ค่ายทหาร วัด และรพ. ขณะนี้ในรพ.ได้เริ่มคัดแยกคนที่สงสัยออกจากผู้ที่มารับบริการโดยทั่วไป และเปิดคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI clinic) แล้ว ส่วนมาตรการรับมือ รมว.สร. ได้สั่งให้สำรวจเตียงทั้งหมด แบ่งเป็น 1.ห้องความดันเป็นลบเต็มรูปแบบและแบบประยุกต์ 2.ห้องแยกเตรียมไว้รับกลุ่มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและกลุ่มที่มีอาการแต่ไม่หนัก 3.เมื่อพบผู้ป่วยปริมาณมาก จะเตรียมเป็นห้องรวมเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ตามมาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดการดูแลผู้ป่วย NCDs ที่ไม่มีปัญหา โดยเลื่อนนัดและให้ไปรับยาที่คลินิกหรือส่งยาทางไปรษณีย์แทน</p>	
<p>ยาฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : niontv, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, มติชน, มติชนออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์คมชัดลึก, สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล มีสรรพคุณบรรเทาอาการของโรคหวัด แนะนำให้ใช้ทันทีเมื่อมีอาการ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง หนาวสั่น เนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย และผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร ควรระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ยาลดความดัน เป็นต้น หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และไปพบแพทย์ ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่ายาฟ้าทะลายโจรสามารถป้องกันไข้หวัดได้ ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงโดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ</p>	-
<p>บริการทันตกรรมไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความว่า จากการศึกษา "ความเป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพช่องปากของประชากรไทย : การวิเคราะห์ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2560" พบว่า สิทธิสวัสดิการรักษาด้านสุขภาพการได้รับบริการทันตกรรมมากที่สุดร้อยละ 14.8 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 12.3 และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร้อยละ 8.5 สาเหตุเพราะคิวช้าและรอนาน ไม่สะดวกไปรับบริการในเวลาทำการ ขณะที่สิทธิประกันสังคมสวัสดิการไม่ครอบคลุม หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม คือ ระบบการเบิกจ่ายเงินและการบริหารงานที่แตกต่างกันในแต่ละสิทธิ ซึ่งก่อนหน้านี เคยมีการจัดตั้งกองทุนทันตกรรม ภายใต้การบริหารของ สปสช. แต่ถูกยุบไปในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายใน สร.</p> <p>นพ.จักรกริช ใจวัศรี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบัน สปสช.ยังคงส่งเสริมงานทันตกรรมในกลุ่มเด็กวัยเรียนและหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค และในอนาคตเห็นว่าต้องมีการจัดบริการส่งเสริมและป้องกันโรคให้มากขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานค่า PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 สถานี คือ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 191 มคก./ลบ.ม. และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 98 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ค่าฝุ่น PM2.5 ใน จ.เชียงใหม่ ที่ ต.ช้างเผือก 65 มคก./ลบ.ม. ต.ศรีภูมิ 54 มคก./ลบ.ม. airvisual.com ระบุ จ.เชียงใหม่ มีค่า AQI 176 เป็นอันดับ 2 ของโลก</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

